

<b>MIC</b>	<b>MATICHON</b> <small>INFORMATION CENTER</small>	Subject Heading :
Source :		61321084
Date : - 4 ต.ค. 2561 Page :		No :

# ทำใจดีเชลจ่อทะเล 30 บาท

## ● 'ศิริ' ตั้งทำซีแจงคนไทย

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงานปีที่ 16 ว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้ขยับขึ้นสูงกว่า 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบดูไบ เริ่มเข้าใกล้ระดับดังก้าวแล้ว ซึ่งกระทรวงพลังงาน ยังคงนโยบายดูแลระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรไว้ตามเดิม ในเขต กทม.-ปริมณฑล แต่หากระดับราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นไปสู่กรอบ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อาจมีความจำเป็นต้องขยับราคาดีเซลบ้างเล็กน้อย เมื่อถึงเวลาคงต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

“ตอนนี้มีผู้คาดการณ์หลายสำนักหวังว่า มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่าน ที่จะมีผลบังคับ 4 พ.ย.นี้ ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อ่อนไหวภายใน 1 สัปดาห์ก่อนมีผลบังคับใช้ และหลังบังคับ 1 สัปดาห์ว่า อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบดูไบเกินไปสู่กรอบ 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนั้น คงต้องมาพิจารณาว่า อาจจำเป็นต้องขึ้นราคาบ้างเล็กน้อยในบางช่วงเวลา ซึ่งต้องติดตามและหากถึงเวลาดังกล่าวต้องทำความเข้าใจกับประชาชน แต่ขณะนี้ขอย้ำว่ายังไม่ขึ้นราคาดีเซลเกิน 30 บาทต่อลิตร แต่ระยะต่อไปต้องดูตามความจำเป็นคือต้องติดตามราคาตลาดโลกเป็นสำคัญ”

อย่างไรก็ตาม มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ได้กำหนดมาตรการดูแลราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมัน

เชื้อเพลิง ที่มีเงินสะสมอยู่ประมาณ 25,100 ล้านบาท มาดูแลดีเซลในอัตราไม่เกิน 1 บาทต่อลิตร จนถึงสิ้นปีนี้เป็นสมมติฐานที่ราคาน้ำมันดิบดูไปไม่เกิน 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คาดว่าจะใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ประมาณ 6,000 ล้านบาท ล่าสุดได้มีการใช้เงินกองทุนฯดูแลราคาดีเซลแล้ว 80 สตางค์ต่อลิตร และขณะนี้ค่าการตลาดดีเซลต่ำมากเหลือเพียง 1.12 บาทต่อลิตร จึงมอบให้สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

(สนพ.) ไปพิจารณาว่าจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ มาดูแลเพิ่มเติมอย่างไร และส่วนหนึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ค้าเพื่อรักษาค่าการตลาดต่ำกว่าปกติไว้ในช่วงนี้ด้วย

ส่วนการทำงานร่วมกับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่นั้น เชื่อว่า การทำงานจะเน้นให้เกิดความสามัคคี นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยวางนโยบายให้ราชการ

ทำงานเพื่อประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีวินัย เปิดเผยโปร่งใส ไม่รับของกำนัล ให้ราชการถือปฏิบัติ และหลักการงานให้ใช้วิชาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม และเน้นมั่นคงด้านพลังงานที่จะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บางจาก ได้ติดตามสถานการณ์การคว่ำบาตรอิหร่าน จากสหรัฐอย่างใกล้ชิด หากคว่ำบาตร 100% จะทำให้น้ำมันดิบในตลาดโลกหายไป 4 ล้านบาร์เรลต่อวันทันที เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่น ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทัน ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90-100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ถ้าคว่ำบาตรไม่เต็ม 100% สถานการณ์น้ำมัน จะทรงตัวในระดับสูงอย่างปัจจุบัน.

